



เกษกร สวัสดิ์

พัฒนาที่ดิน-การเคหะฯ

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน คุณเกรียงศักดิ์ หงษ์โต ลาออกจากตำแหน่งเมื่อเดือนธันวาคม 2555 ทั้งที่นั่งเก้าอี้กันยังไม่ทันร้อน 2 เดือนกว่า และ ทั้งที่จะเกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2556

ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ คุณวิชา เจียสกุล ลาออกจากตำแหน่งผู้ว่าการ ตั้งแต่เปิดศักราช 2556 ทั้งที่เหลือหอมการทำงาน แค่เดือนเมษายน 2556

สองเรื่องเป็นปรากฏการณ์ที่ละม้าย กันราวกับแกะ และเป็นชะตากรรมของ ข้าราชการระดับสูง และผู้บริหารระดับสูงของ รัฐวิสาหกิจ

เป็นตัวอย่างของคนที่ไม่ยอมตามใจ นักการเมืองที่มักง่าย เอาแต่ได้ด้วยการขึ้นไม้สั่ง ต้องขอการไว้ในความเด็ดเดี่ยว กล้าที่จะผลัด ลงจากเก้าอี้ โดยไม่แยแสกับตำแหน่ง

กรณีคุณเกรียงศักดิ์ แม้นในขั้นสุดท้าย คุณยุคล ลิ้มแหลมทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวง เกษตรฯจะขยับขยับโยกออกไป แต่กระนั้นไม่ว่า

โครงการเมืองเล่นงาน ถูกตั้งกรรมการสอบเรื่องที่ไม่ตามใจนักการเมืองสองขั้วในกระทรวงเดียวกัน เป็นเรื่องเล่าร้ายในกรมนี้ว่าด้วยเรื่อง อีเว้นท์ หรือ อีเวร ซึ่งกระทรวงเกษตรฯใน ยุคหลังๆ รวมถึงอาจเป็นยุคนี้ที่ขยันจัดงานอีเวร กันเอิกเกริก ใช้เงินชั่ววินดา 50-100 ล้านบาท โดยมีเงินทองร่วมๆ 50% เข้าทำนองวัดครึ่ง นักการเมืองครึ่ง

งานอีเวรลามไปทั่วกระทรวงเกษตรฯ ไม่ต้องตั้งงบประมาณล่วงหน้า แต่แอบวางแผน เป็นการล่วงหน้าใจไว้อีกแล้ว จะดึงเงินจาก หน่วยไหน หน่วยละเท่าไร เอามาลงขันทำงาน อีเวรกัน โดยที่งานประจำที่จำเป็นและได้ประโยชน์ ต้องเลิกไป

ขอบคุณคุณเกรียงศักดิ์ที่กล้าลาออก และขอให้กำลังใจอีกว่า ในกาลข้างหน้าไม่กี่เดือน หากคนของนักการเมืองประเภทที่ปรึกษาหาเหว ทั้งหลาย มายังบังคับให้จัดงานอีเวร หรือเอาไป กลู้งก็ขอย้ายยอม

ส่วนผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ คุณวิชา เจียสกุล โดนพิชัยภูมิการเมืองเล่นงานมาตลอด ทั้งปี 2555 ชนิดตั้งใจไม่ให้ทำงาน เป็นการ ลอยแพโดยไม่ลิดถึงประโยชน์ของชาติและ องค์กรเสียไป

ที่ผ่านมา การเคหะฯแบกหนี้ขาดทุน บักโครกจากโครงการบ้านเอื้ออาทร นักการเมือง

ผู้วิไทย ต้องสะสางหนี้จนถึงวันนี้ นักการเมือง ใหม่เข้ามาก็ยังไม่วายสวมวิญญาณผู้วิไทย เล่น เอาประโยชน์เฉพาะตน เฉพาะพรรค เฉพาะเจ้ ช่มเหล่งน้ำใจถึงขั้นปล้นที่ดินทรัพย์สินสมบัติของ ชาติอย่างไม่ละอายแก่บาป พอๆ กับขยันจัด อีเวรถึงขั้น

เมื่อผู้ว่าฯไม่ยอมก็บีบทุกวิถีทาง กระทั่งแก้สัญญาจ้าง ซึ่งปกติหากลาออก ผู้ว่าฯจะต้องเสียค่าปรับบาน ใครจะยินดีลาออก จึงกลายเป็นที่มาของการแก้ไขสัญญาจ้าง เพื่อ บีบผู้ว่าฯลาออก เพื่อเปิดทางให้คนของตัวขึ้น เป็นผู้ว่าฯสะดวกง่ายกว่านี้

น่าเสียดายที่บอ(ร)คบางคนของการเคหะฯ เลือกลงจะเป็นกระสอบอดมากกว่า ลืมไปว่าการทำตนเป็นสมนรับใช้นักการเมือง นั้น เป็นเรื่องทุเรศเกินกว่าหลักวิชาการใดๆ ในสถาบันพรั้าสอน น่าเสียดายที่กระสอบอด บางคน ชักศึกเข้าบ้านทำลายองค์กรที่มีบุญคุณ คู่้มกะลาหัว

คุณวิชาพ้นกรรมไปแล้ว เหลือแต่ องค์กรและพนักงาน ต้องก้มหน้าผินทนกับ ชะตากรรมที่นักการเมืองประเคนให้

อธิบดีไม่มั่นคง ผู้ว่าฯรัฐวิสาหกิจ ไม่มั่นคง ประเทศนี้จะหาความมั่นคงได้ที่ไหน?

พอใจ สะพรั่งเนตร